

ปีที่ 38 ฉบับที่ 2056 ประจำวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

ข่าวจากอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับ 13 นักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำที่ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงรายได้รับความช่วยเหลือจนออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยโดยได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ขอให้ทุกคนปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลาปิดภาคเรียนแต่หน่วยงานต่างๆก็ยังทำงานไปตามภารกิจโดยเฉพาะการรับนักศึกษาใหม่ของสำนักส่งเสริมวิชาการ จนถึงวันรับรายงานตัววันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำสาขาเจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทุกท่านครับ เราได้นักศึกษาใหม่ปีนี้ประมาณ 1,800 คน ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมามีจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 8,689 คน และในภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 8,722 คน ที่จะใช้ประมาณการเงินรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครับ

จำนวนนักศึกษาหลายสาขาลดลงอย่างชัดเจนทางคณะจะต้องประชุมและจัดทำกลยุทธ์ต่างๆ ในการแก้ปัญหาให้ชัดเจนและดำเนินการทั้งปีก่อนที่จะรับนักศึกษาใหม่ อาจารย์ในสาขาจะต้องมีภารกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ และอื่นๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับภาระงาน หากไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนเลยอาจจะต้องทำหลักสูตรใหม่ๆ หลายมหาวิทยาลัยได้จัดทำหลักสูตรใหม่ที่เรียน 2 ปี อยู่ในสถานประกอบการ 2 ปี จะทำให้ นักศึกษามีงานทำมากขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายของประเทศ ทั้งนี้สาขาจะต้องปรึกษาหารือกัน มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา และการรับนักศึกษาใหม่ครับ

สำหรับเรื่องของนักศึกษาที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วในภาคเรียนที่ 2/2560 มีข่าวออกไปทางสื่อต่างๆ ผมและคณะผู้บริหารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งในวันที่ 4 เมษายน 2560 นักศึกษาได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเท่านั้น ซึ่งเกิดจากไม่ผ่านการประเมิน

ศูนย์นอกที่ตั้งในปี 2556 มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงทุกท้วงเป็นเอกสารไปยัง สกอ.มาโดยตลอด จึงทำให้คุรุสภาไม่สามารถประเมินมาตรฐานการผลิตได้ และไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ผมขอชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้

1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ปัญหาที่มาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่บัณฑิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 รุ่นปีที่ผ่านมามีไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยได้ทำหนังสือและขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ทำการประเมินศูนย์นอกที่ตั้งใหม่ซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้บริหารจึงเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้คือ การเทียบโอนผลการเรียนเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และคุรุสภา อีกทั้งจำนวนไม่เกินตามเกณฑ์ของคุรุสภา ซึ่งหากไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนักศึกษาจะไม่สามารถได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้วการสมัครครูตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นก็ไม่สามารถทำได้ มหาวิทยาลัยจึงนำเรื่องให้สภาได้พิจารณาให้ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัย ปี 2552 โดยที่หลักสูตรเดียวกันสามารถเทียบโอนได้ทุกรายวิชาและต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย 1 ปี ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาได้สมัครเข้าโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น

2. เมื่อนักศึกษาที่เข้าเรียนปี 2556 สำเร็จการศึกษาแล้วในภาคเรียนที่ 2/2560 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาที่เริ่มเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเพราะทางคุรุสภาทราบแล้วว่า มีนักศึกษาที่ศูนย์ขอนแก่นอยู่ 2 รุ่นคือ ปี 2555 และปี 2556 จึงให้มหาวิทยาลัยเข้าชี้แจงเรื่องมาตรฐานการผลิต มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาที่ศูนย์ขอนแก่นเข้าร่วมชี้แจงจำนวน 6 คน พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเมื่อคุรุสภานำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาในวาระพิจารณา ก็มีคำถามเกี่ยวกับระเบียบการเทียบโอนว่าสามารถทำได้หรือไม่เพราะเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยจะเทียบโอนได้เพียง 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิต แต่ตามระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัย ปี 2552 หลักสูตรเดียวกันสามารถเทียบโอนได้ทุกรายวิชาและต้องอยู่ในมหาวิทยาลัย 1 ปี คณะกรรมการคุรุสภา จึงให้มหาวิทยาลัยหารือไปยัง สกอ. ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่

3.มหาวิทยาลัยจึงขอเข้าพบท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่ สกอ. ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว พลตำรวจโท บุญเลิศ ใจประดิษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.เชวรี อินโย อธิการบดี รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ และนายเกียรติ สวอยงาม นิตกร ได้เข้าพบปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ข้อสรุปว่าให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือหรือเรื่องการเทียบโอนมาที่ สกอ. และขอให้ทนายความทนายอโชนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ จึงทำให้การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูยังไม่แล้วเสร็จ

4. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต่อคุรุสภาเป็นการเร่งด่วน ต้องขอขอบคุณคุรุสภาและคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้ช่วยเหลือจนนักศึกษาได้รับในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีสิทธิสมัครสอบบรรจุได้ มหาวิทยาลัยได้มีบันทึกข้อความแนวทางการแก้ปัญหาถึงผู้ปกครองและนักศึกษาดังนี้

1. ในขณะที่อยู่ในช่วงการสอบบรรจุจึงขอให้ทุกท่านได้สมัครสอบบรรจุก่อน มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอบรมเพิ่มเติมให้กับบัณฑิตทุกคน
2. บัณฑิตที่ยังสอบบรรจุไม่ได้มหาวิทยาลัยจะดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน 1 ปีตามเกณฑ์การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งขณะนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการอยู่เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณดังกล่าว
3. บัณฑิตที่สอบติดโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นของ สกอ. ซึ่งต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น ซึ่งบัณฑิตที่สอบติดโครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมาฟ้องศาลปกครองอยู่ระหว่างการพิจารณา นักศึกษาสามารถร้องขอสิทธิได้จากศาลปกครอง นิตกรของมหาวิทยาลัยจะให้คำแนะนำช่วยเหลือในเรื่องนี้

สภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปครับ

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับยุทธศาสตร์ใหม่โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปรับยุทธศาสตร์ใหม่ โดยกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของมหาวิทยาลัย แล้วยกร่างยุทธศาสตร์ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏระยอง 20 ปี ในยุทธศาสตร์ใหม่จะมี 5 ยุทธศาสตร์ครับ

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันดำเนินการ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวกองนโยบายและแผนจะได้นำมาแก้ไขปรับปรุง ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และสามารถดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง

สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน และจุดเด่นที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มีสาระสำคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนคือนักศึกษาในปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานมาตรฐาน เช่น การสอบ TOEIC หรือ CU-TEP หรืออื่นๆ ขณะนี้ผมได้ดำเนินการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไปบ้างแล้วโดยมอบนโยบายให้สาขาดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษและจะมีการอบรมเพิ่มเติมครับและในปีการศึกษาหน้าจะจัดให้อาจารย์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปอบรมที่ต่างประเทศเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษามีความจำเป็นอย่างมากหากไม่รีบดำเนินการเราจะไม่มียุทธศาสตร์ในการรับนักศึกษาต้องช่วยกันทุกท่านครับ

ฉบับนี้ขอแจ้งข่าวสารเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชวรี อินโย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอโครงการวิจัยสำหรับของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ภายใต้ประเด็นการวิจัยท่องเที่ยวและชุมชน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาหัวข้อวิจัยเพื่อเสนอโครงการวิจัยสำหรับของงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ภายใต้ประเด็นการวิจัยท่องเที่ยวและชุมชน” **ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชวรี อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคันที
อาจารย์ตรวจเวร : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์อยู่เวร : ผศ.ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ
เจ้าหน้าที่อยู่เวร : 1.นายทิพากร วรรณะ 2.ว่าที่ร.ต.ลำพูน แสงเหล่า
 3.นายชำนาญ สุวรรณไกรษร 4.นายสุเมธ เดชไทย
 5.นายสรวิชัย พลลาชม 6.นายสถาพร บริบูรณ์วัฒน์
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายครรชิต บุญไชยะ
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ : นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ